

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 11 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 11 năm 2018.

**1. Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong bối cảnh mới/ Ngô Thế Chi, Phạm Thị Tâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 21 – 24**

**Tóm tắt:** Biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng phức tạp. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang phải đối mặt với những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Điều đó, đòi hỏi các chính sách liên quan phải thực sự là nền tảng, là cơ sở pháp lý để thiết kế các chương trình, dự án, đề án thích hợp và thực hiện trong thực tế cs hiệu quả nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Bài viết phân tích những chính sách hiện hành và một số khuyến nghị về vấn đề này.

**Từ khóa:** Biến đổi khí hậu; Chính sách ứng phó; Khuyến nghị

**2. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam/ Nguyễn Thị Thương Huyền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 25 – 31**

**Tóm tắt:** Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng trở nên phổ biến bởi những lợi ích kinh tế mà nó mang lại. Tuy nhiên để có thể tuân thủ cam kết quốc tế đồng thời với việc phát huy hiệu quả thực tế của việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo cam kết FTA cần nhiều nỗ lực về mặt chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi, nâng cao nhận thức, ý thức và đặc biệt là kỹ năng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Thực tế cho thấy, số vụ việc mà Việt Nam điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ thị trường trong nước cũng như các ngành sản xuất nội địa.

**Từ khóa:** FTA; Phòng vệ thương mại

**3. Áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Bắc Ninh/ Nguyễn Trường Bắc// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 32 – 36**

**Tóm tắt:** Qua phân tích, đối chiếu những kết quả đạt được trong công tác QLRR hiện nay với thời điểm chưa áp dụng và thời điểm ban đầu của quá trình áp dụng QLRR cùng với những điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp kỹ thuật QLRR một cách kịp thời. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những thành công ban đầu hết sức quan trọng, tạo ra sự thay

đổi căn bản trong phương thức quản lý của toàn Cục. QLRR đã và đang từng bước thâm nhập sâu, rộng vào các nghiệp vụ hải quan, thực sự trở thành một công tác nghiệp vụ nền tảng của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả này đã góp phần cải cách, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập.

**Từ khóa:** Quản lý rủi ro; Hải quan điện tử; Hải quan Bắc Ninh

**4. Sự hài lòng của nhà đầu tư cá nhân với việc cung cấp thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/** Bùi Thị Thanh Tình, Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 37 – 43

**Tóm tắt:** Để thu hút các nhà đầu tư bỏ vốn vào thị trường chứng khoán cần tạo niềm tin cho nhà đầu tư và minh bạch thông tin là yếu tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải tăng tính hiệu quả và tính minh bạch trong công bố thông tin trong đó có thông tin trên báo cáo tài chính. Câu hỏi đặt ra là: Thực sự các nhà đầu tư cá nhân đã hài lòng với việc cung cấp thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa?

**Từ khóa:** Nhà đầu tư cá nhân; Thị trường chứng khoán; Thông tin kế toán

**5. Giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Bắc Ninh/** Trần Nam Thanh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 44 – 47

**Tóm tắt:** Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa. Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.

**Từ khóa:** Kiểm tra sau thông quan; Hải quan Bắc Ninh

**6. Một số ý kiến trao đổi về việc nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế/** Đỗ Thị Thoa// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 48 – 50

**Tóm tắt:** Hội nhập quốc tế trong những năm đầu thế kỷ 21 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) hữu hiệu nhằm quản lý các hoạt động có hiệu quả. Bộ phận thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động KSNB của đơn vị nói chung và các hoạt động cụ thể trong đơn vị chính là của kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên thực tế hiện nay hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam chưa phát huy hiệu quả, chưa thể hiện rõ vai trò là công cụ phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý tại đơn vị. Bài viết trao đổi những ý

kiến đề xuất nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế.

**Từ khóa:** Kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán viên

**7. Bài toán về nguồn lao động chất lượng cao ở các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – Thực trạng và giải pháp/ Đỗ Thị Thoa// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 51 – 56**

**Tóm tắt:** Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp (KCN) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động có ý nghĩa đặc biệt đối với các cơ quan chức năng có cơ sở để triển khai thực hiện đào tạo nghề cho công nhân lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Bài viết này trình bày khái quát về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

**Từ khóa:** Lao động chất lượng cao; Khu công nghiệp; Tỉnh Bắc Giang

**8. Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp/ Vũ Đức Kiên// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 57 – 59**

**Tóm tắt:** Trong nghiên cứu này, tác giả xem xét tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN). Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu của 110 DN ngành Thiết bị, Vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017. Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của DN.

**Từ khóa:** Cấu trúc sở hữu; Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp

**9. Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại VRB/ Phạm Thái Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 60 – 63**

**Tóm tắt:** Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động thanh toán tại ngân hàng Việt – Nga và đưa ra những giải pháp phòng ngừa hạn chế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

**Từ khóa:** Rủi ro; Thanh toán quốc tế

**10. Một số vấn đề lý luận về phát triển bền vững/ Trương Văn Quý// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 64 – 67**

**Tóm tắt:** Quan điểm phát triển bền vững đã được các nhà nghiên cứu cảnh báo từ rất sớm, trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên”, Ăng ghen chỉ ra “Không nên quá tự hào về những thắng lợi của chúng ta đối với giới tự nhiên. Bởi vì mỗi lần đạt được thắng lợi,

là mỗi lần giới tự nhiên lại trả thù chúng ta:.. Tuy nhiên, thuật ngữ “Phát triển bền vững” lần đầu tiên được sử dụng trong báo cáo “Chiến lược bảo tồn thế giới”, do Ủy ban Bảo tồn và Thiên nhiên Thế giới đề xuất năm 1980 với nội dung “Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái”.

**Từ khóa:** Lý luận; Phát triển bền vững

**11. Ứng phó rủi ro tín dụng 2011-2017 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam/ Nguyễn Như Dương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 68 – 71**

**Tóm tắt:** Hoạt động tín dụng hiện nay đóng vai trò quan trọng đối với các NHTM Việt Nam và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro, đặc biệt là trong xu hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế, các NHTM Việt Nam đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống QTRRTD hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản trị nói chung và QTRRTD nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động ngân hàng.

**Từ khóa:** Rủi ro tín dụng; Quản trị rủi ro tín dụng

**12. Định giá doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Lâm Thị Thanh Huyền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 72 – 76**

**Tóm tắt:** Không thể phủ nhận được vai trò của công tác thẩm định giá trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, trong thực tế ở Việt Nam, việc định giá doanh nghiệp (DN) phục vụ cổ phần hóa còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Bài viết nhằm chỉ ra những bất cập này và đưa ra một vài kiến nghị, đề xuất có liên quan giúp tiến trình tái cơ cấu DNNN diễn ra nhanh hơn thông qua hoạt động định giá DN.

**Từ khóa:** Định giá doanh nghiệp; Thẩm định giá; Tái cơ cấu; Doanh nghiệp nhà nước; Cổ phần hóa

**Trung tâm Thông tin Thư viện**